



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ขยายระยะเวลาสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลภายนอก (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลภายนอก ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และยื่นเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวมถึงการกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างฯ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แต่เนื่องจาก สำนักงานได้ตรวจสอบพบว่า เกิดความผิดพลาดในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานบางรายการ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารสอบราคายื่นข้อเสนอไม่ตรงกับความต้องการของสำนักงาน กสทช. ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารสอบราคา จึงเห็นควรให้มีการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงวันเวลาขอรับและยื่นเอกสารสอบราคา รวมถึงวันเวลาเปิดซองใบเสนอราคา ดังนี้.-

๑. ขยายเวลาการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๑ วัน โดยสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศเชิญชวนและติดต่อขอรับเอกสารจนถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

๓. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจากสำนักงาน กสทช. ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศฉบับนี้ สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเนติพงษ์ ตลับนาค)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการ กสทช.